



Title :	3 อำเภอชายแดนภาคอีสานที่เตรียมความพร้อม
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ราชชนนีรายวัน
Date :	วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2534 หน้า 7



ระดมพล ระดมความคิด รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม หรือ สภาพัฒนาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม

สำหรับการศึกษา และสำรวจนั้นมีมากพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่มีการทำกันอย่างจริงจัง แต่วันนี้ในรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ได้เริ่มทำ หากมีการเริ่มทำแล้วคาดว่าภายใน 6 เดือนก็จะได้คำตอบว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในเชียงรายนั้น จะออกมาเป็นแนวทางใด แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กระตุ้นให้ทาง คณะ คสช. ได้เล็งเห็นที่จะให้จังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ก็เป็นความคิดในเชิงนโยบาย ซึ่งในความเป็นจริงหากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จะต้องมีการทำการตลาดให้คนมาลงทุนทำธุรกิจค้าขายมากพอ

“ปัจจุบันทางพม่า และลาวก็ได้เริ่มในการพัฒนามิติใหม่ทางเศรษฐกิจ และจีนก็มุ่งมั่นในการขยายการลงทุนมายังประเทศทางใต้ หากผนวกทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันนั้น คิดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในเชียงรายจะยืนยาว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองก็ยินดีที่จะร่วมกับทางจังหวัดและทางรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการที่จะศึกษาข้อมูลหรือความพร้อมต่างๆ ซึ่งขณะ

กับเรื่องนี้อยู่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ “อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

### “เชียงราย” ประคองการค้า-โลจิสติกส์

ด้านนายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงรายได้มีการพูดถึงเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ถามว่าเราพร้อมหรือไม่ ตอบได้เลยว่าภาคประชาชนหรือเอกชนมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา แต่จังหวัดเชียงรายไม่สามารถมองในกรอบใดกรอบหนึ่งได้ในการพัฒนา เพราะที่ อ.แม่สาย เชียงแสน ละ เชียงของต่างก็เป็น อำเภอที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนาและเดินไปด้วยกันได้

ทางจังหวัดเชียงรายขอเพียงกรอบของทางรัฐบาลว่าต้องการดำเนินการอย่างไรบ้าง อย่างเช่นที่แม่สาย อาจจะเป็นศูนย์กลางเงินของอาเซียน ที่เชียงแสนอาจจะเป็นฮับในการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางน้ำ ที่เชียงของอาจจะเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ซึ่งทั้ง 3 แห่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากจะถามว่า อำเภอไหนมีความโดดเด่น สามารถระบุได้เลยว่าแต่ละอำเภอมีความโดดเด่นของ masing

### ขึ้นเป็นประคองน้ำโขงตอนบน

หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการต่างก็มองเห็นลู่ทางว่าจังหวัดเชียงรายนั้น จะเป็นประตูที่จะก้าวไปสู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนในกลุ่มจีนที่มีประชากรไม่ต่ำกว่า 300 ล้านคน ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับคนไทยและลูกหลานในอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแน่นอน สำหรับความพร้อมที่จะเปิดประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมอยู่แล้ว

เพียงแต่อยากให้เห็นแต่ละฝ่ายหันหน้าคุยกัน ทั้งทางรัฐบาลและทางเอกชน ซึ่งทางรัฐบาลอาจจะมีแผนอยู่แล้ว แต่หากได้พูดคุยกัน การที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งการตัดสินใจใดๆ ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคนเชียงรายเองจะสามารถตอบคำถามได้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงรายจะเป็นจุดศูนย์กลางในด้านต่างๆ และยิ่งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังจะเป็นครัวที่จะผลิตสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงที่มีประชากรกว่า 300 ล้านคน และการค้าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงรายนั้นจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และมี การพูดคุยกันในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ของอาเซียน และนำเศรษฐกิจที่ดีมาสู่ประเทศได้